



ประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ

ตามประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างโครงการ ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว สถาบันจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ในตำแหน่งข้างต้น พร้อมแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการสอบคัดเลือก ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล
1	นายอภิวัฒน์ หลวงกอง
2	นายศิวัช ลูวีระพันธ์
3	นางสาวอรุโณทัย ต้นถาง
4	นางสาวนภัสสินทร์ ภคณัฏฐานิศรี

หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการของสถาบัน จะประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมด้านต่างๆ ที่จะส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพต่อการทำงานและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรผ่านการสอบสัมภาษณ์

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15) ประกอบคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันจึงกำหนดให้การคัดเลือกดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ยืนยันการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ผ่านทางอีเมล : personnel@narit.or.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อได้รับอีเมลยืนยันกำหนดการสอบสัมภาษณ์จากสถาบันแล้ว ให้ผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการของสถาบันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการของสถาบันถือเป็นที่สุด

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สถาบันจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 ทางเว็บไซต์ www.NARIT.or.th หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-121-268 ต่อ 284

ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564



(นายศรัณย์ ไปษยะจินดา)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ